

Số: 01 /KH-LĐLĐ

Thanh oai, ngày 15 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ huyện Thanh Oai năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-LĐLĐ ngày 8/2/2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023. Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai triển khai kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ huyện Thanh Oai năm 2023 gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, của huyện Thanh Oai; của tổ chức Công đoàn tới các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện về PBGDPL: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật mới ban hành; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật mới của Trung ương và Thành phố liên quan kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ...

2. Phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trong tìm hiểu pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong các doanh nghiệp.

3. Gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “**Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển**” Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh của huyện, của Thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến pháp luật, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin liên quan đến pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô. Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Việc phổ biến giáo dục pháp luật phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, được triển khai tới đông đảo CNVCLĐ và các CĐCS tại các cơ quan, đơn vị tham gia, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

6. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Bố trí nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL.

II. ĐỐI TƯỢNG

Là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các cấp Công đoàn huyện, đặc biệt CNLĐ tại các doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

1.1 Nhiệm vụ chung trong công tác PBGDPL

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, Đề án công tác PBGDPL. Tập trung tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT, ... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, hướng đến lấy người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm.

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2023 “**Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển**”; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến...

- Tuyên truyền pháp luật về định danh điện tử, ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi và dự thảo chính sách có tác động lớn

đền xã hội, Đề án số 06 của Chính phủ, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, quy tắc ứng xử trong gia đình, các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, CNVCLĐ. Chú trọng các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để lan tỏa kịp thời tới đoàn viên, CNVCLĐ về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội gắn với các phong trào thi đua Lao động giỏi, “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Công nhân giỏi Thủ đô”...

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp Công đoàn huyện, cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đồng thời, tích cực xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh theo Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Nghiên cứu vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả trong công tác PBGDPL.

1.2. Tuyên truyền giấy tờ có giá trị thông tin về cư trú thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Đẩy mạnh tuyên truyền các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ từ ngày 01/01/2023 bao gồm: **Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh**

nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú thì kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2021), Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Theo khoản 1, 2, 3 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công như sau:

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp thành phố.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp thành phố đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip;

Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của

bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

2. Hình thức

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho NLĐ và các CĐCS như:

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị hội thảo, lớp tập huấn về Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012 và các bộ Luật có liên quan, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bảng tin, tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, cấp phát tài liệu, thông qua hội nghị tọa đàm, hội thảo, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, ...

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Vận động đoàn viên, NLĐ các cấp Công đoàn truy cập, tìm hiểu Trang thông tin điện tử PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (<https://pbgdpl.hanoi.gov.vn>) theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về PBGDPL trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

- Thành lập mới các Tủ sách pháp luật tại các CĐCS, đặc biệt tại các CĐCS khối doanh nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền, các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp và phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật, Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Hội thi sân khấu hóa, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Liên đoàn Lao động huyện

- Xây dựng, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

- Xây dựng hướng dẫn triển khai các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ.

- Chỉ đạo trang Facebook Công đoàn huyện tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan đến người lao động tới đông đảo CNVCLĐ và bạn đọc Thủ đô.

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc

- Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ huyện và tình hình thực tiễn CNVCLĐ trên địa bàn, đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ.

- Tham gia đầy đủ các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đoàn viên, CNVCLĐ theo kế hoạch của LĐLĐ huyện Thanh Oai.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả công tác về Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm xây dựng Kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng PHTTPBGDPL huyện,
 - Ban thường vụ LĐLĐ huyện;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc;
 - Lưu VP LĐLĐ huyện.
- } (để chỉ đạo)
(để thực hiện)

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hảo